



ประกาศเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่  
เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

\*\*\*\*\*

เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สนองนโยบายของคณะรัฐมนตรีในการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสและสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และมีวัตถุประสงค์ในการหล่อหลอมให้บุคลากรภายในองค์กรเข้าใจกฎกติกาในการปฏิบัติงานร่วมกัน มีความเชื่อและพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข และลดความขัดแย้ง จึงกำหนดวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ เพื่อให้บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ถือปฏิบัติร่วมกัน ดังต่อไปนี้

วัฒนธรรม	วิธีการปฏิบัติ
รู้จักสามัคคี	๑.มีส่วนร่วมในกีฬาสัมพันธ์ในองค์กรและระหว่างองค์กร ๒.ทำงานเป็นทีม ๓.จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
จิตใจดีงาม	๑.เข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือทำบุญร่วมกัน ๒.คิดดีทำดี ยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม ๓.ยิ้มแย้มแจ่มใส พุดจาสุภาพ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ๔.ปลูกฝังทัศนคติเชิงบวก
อุทิศตน	๑.เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ๒.ขอความร่วมมือ จัดเวร แต่งตั้ง สร้างจิตสำนึก ๓.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ๔.มาทำงานแต่เช้าก่อนเวลาให้บริการประชาชน
เอื้ออาทร	๑.สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรในองค์กร ๒.จัดสวัสดิการโดยการออมให้บุคลากรในองค์กร ๓.ให้บริการที่ดีแก่ผู้ที่มาใช้บริการ ๔.ดูแลเอาใจใส่ผู้ได้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน เช่น วันเกิด คลอดบุตร ป่วย เสียชีวิต ๕.ให้คำปรึกษา
อำนวยความสะดวก	๑.ให้บริการที่ดีทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก ๒.วัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงานพร้อมใช้งาน ๓.อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น น้ำดื่ม / พัดลม ๔.จัดทำผังงานเพื่อความสะดวกในการติดต่องาน / ลดขั้นตอนในการทำงาน

วัฒนธรรม	วิธีการปฏิบัติ
ความมีระเบียบวินัย	๑.ปฏิบัติงานตรงต่อเวลา ๒.ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ
การแต่งกายให้ถูกระเบียบ	แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ เช่น วันจันทร์สวมเครื่องแบบสีกากี วันอังคารสวมเสื้อชุดผ้าไทย วันศุกร์ชุดผ้าไทย เป็นต้น
ทำงานด้วยความโปร่งใส	๑.ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒.ตรงต่อเวลา ถูกต้องตามระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎหมาย ๓.มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
อ่อนน้อมถ่อมตน	๑.การไหว้ทักทาย ยิ้มแย้ม ๒.ให้การเคารพผู้ใหญ่ที่มีอาวุโส ๓.คำนึงถึงขวัญและกำลังใจ
ดูแลรักษาผลประโยชน์ขององค์กร	๑.ประหยัดน้ำ ไฟ สาธารณูปโภค ๒.มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าในการทำงาน ๓.ใช้กระดาษรีไซเคิล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายชาติชาย ภัคดีบุตร)  
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำใหญ่